



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๖๑๕๑ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววรุณช สยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๒๓๑ ปีที่ ๒๙

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

กทม. ชี้แจง

- ❖ กำกับดูแล แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM๒.๕ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ต่อเนื่อง
- ❖ แก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างชำรุดในพื้นที่กรุงเทพฯ

❖ กำกับดูแล แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM๒.๕ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ต่อเนื่อง

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันบังคับใช้กฎหมายและลดปัญหาฝุ่น PM๒.๕ ที่ต้นเหตุว่า กรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์ฝุ่นละออง PM๒.๕ อย่างใกล้ชิดโดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่เทศกิจทั้ง ๕๐ เขต ตรวจสอบ สอดส่องดูแลให้มีการลักลอบเผาขยะในที่สาธารณะและที่เอกชน พร้อมตรวจสอบการประกอบกิจการไม่ให้ประกอบกิจการปล่อยควันเกินค่ามาตรฐานที่กำหนด ตลอดจนกำกับไซต์งานก่อสร้างให้ล้างล้อรถทุกคันก่อนออกจากไซต์งาน และประชาสัมพันธ์ให้มีการจอดรถโดยติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ที่ลานจอดรถของห้างสรรพสินค้า นอกจากนี้ ยังได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองบังคับการตำรวจจราจร กรมการขนส่งทางบก องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และกรมควบคุมมลพิษ เพิ่มความเข้มงวดตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำทุกประเภท พร้อมแนะนำการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้กับผู้ขับขี่รถยนต์ อีกทั้ง ประสานสถานีตำรวจท้องที่เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจรหรือจัดการจราจรให้คล่องตัวลดการสะสมฝุ่นละอองจากควันรถยนต์ รวมทั้งให้เพิ่มความถี่ในการล้าง ดูดฝุ่นถนน และฉีดล้างใบไม้

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ได้มอบหมายสำนักงานการแพทย์ และสำนักอนามัย จัดหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากค่าฝุ่นละออง PM ๒.๕ เพื่อให้บริการตรวจรักษาให้คำปรึกษา และให้ความรู้ในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก พร้อมจัดเตรียมเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกัน และให้คำแนะนำการสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องแก่ประชาชน ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครยังได้เตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข หากพบฝุ่นละออง PM ๒.๕ เกิน ๗๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ติดต่อกันมากกว่า ๓ วัน โดยสั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัด กทม. เปิดคลินิกมลพิษทางอากาศ ได้แก่ โรงพยาบาลตากสิน (วันจันทร์-วันอังคาร เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (วันพุธ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.) และโรงพยาบาลกลาง (วันพฤหัสบดี เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.) รวมทั้งให้บริการ Hotline ๑๖๔๖ สายด่วนสุขภาพ สำนักงานการแพทย์ บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อตอบปัญหาและให้คำปรึกษาเรื่องโรคที่มีสาเหตุจากฝุ่นละออง หากต้องการปรึกษาแพทย์จะประสานต่อสายผ่านไปยังศูนย์ BFC : Bangkok Fast & Clear ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด ของแต่ละโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อนัดพบแพทย์ต่อไป

❖ แก้ไขปัญหา...

❖ **แก้ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างชำรุดในพื้นที่กรุงเทพฯ**

นายไพฑูริ ชันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวกรณีมีการตั้งข้อสังเกตถนน/ซอยในกรุงเทพฯ มีดเคียบทุกเส้นทาง สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนว่า สำนักการโยธา (สนย.) ได้ตรวจสอบสาเหตุที่ไฟฟ้าส่องสว่างในถนนสายหลักและซอยต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีสภาพชำรุด พบระบบไฟฟ้าที่จ่ายเข้าสู่ระบบไฟฟ้าในเสาไฟช่วงนั้น ๆ มีปัญหาซึ่งเมื่อตรวจสอบพบ สนย. จะแจ้งการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เพื่อตรวจสอบ และแก้ไข เนื่องจากการจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบจะต้องให้ กฟน. ดำเนินการ ขณะเดียวกันหากตรวจพบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ตู้ไฟฟ้าชำรุด เนื่องจากใช้งานเป็นระยะเวลานาน อุปกรณ์บางตัวหมดสภาพ ไม่สามารถจัดซ่อมได้ ซึ่งจะได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าที่ชำรุดต่อไป นอกจากนี้ สนย. ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบไฟฟ้าตามถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบตามวงรอบอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดซ่อมไฟฟ้าที่ชำรุดทั้งกรณีที่ตรวจพบและมีผู้แจ้ง โดยหากพบหลอดไฟชำรุดจะดำเนินการเปลี่ยนทันที แต่หากเป็นอุปกรณ์ ตู้ไฟ สายไฟฟ้า ชำรุดหรือสูญหาย เบื้องต้น สนย. จะจัดซื้ออุปกรณ์และจัดซ่อมเอง แต่หากอุปกรณ์ดังกล่าวชำรุดมาก จะประสาน กฟน. เพื่อประเมินราคาในการซ่อมแซม ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กทม. และ กฟน. ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง แต่ปัจจุบันได้ยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เนื่องจากมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ทำให้ไม่สามารถใช้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ กทม. และ กฟน. อยู่ระหว่างปรับปรุง MOU ฉบับใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป

* * * * *

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร